

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย หลังสหรัฐใกล้ได้ข้อยุติปัญหาเพดานหนี้

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย จากแรงขายดอลลาร์ที่มีออกมา หลังมี

แนวโน้มว่าสหรัฐจะสามารถหาข้อยุติ เกี่ยวกับปัญหาเพดานหนี้ได้ทันก่อน
 เส้นตายในปลายสัปดาห์นี้ แต่ดีลเลอร์มองว่า การแข็งค่ายังอยู่ในกรอบที่
 จำกัด เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน

*ดอลลาร์แข็งค่าในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากพุ่งแตะระดับ
 สูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับเยน ขณะที่วุฒิสมาชิกระดับสูงของ
 สหรัฐ ส่งสัญญาณว่า พวกเขาอาจจะบรรลุข้อตกลงในไม่ช้านี้ เพื่อเปิด
 ทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอีกครั้ง และหลีกเลี่ยงการปิดนัดชำระหนี้

*นายแฮร์รี รีด ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐ จากพรรคเดโมแครต
 และนายมิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้นำวุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกัน เสร็จสิ้น
 การประชุมเมื่อวานนี้ ด้วยการประกาศผลการเจรจาในเชิงบวก พร้อมทั้ง
 ส่งสัญญาณว่าทั้ง 2 ฝ่าย จะประกาศการบรรลุข้อตกลงที่จะยุติการปิด
 หน่วยงานรัฐบาล และเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐในวันนี้

*แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการเจรจา เปิดเผยว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยยุติ
 การปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วน ที่ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ในทันที โดย
 การดำเนินงานของรัฐบาล จะได้รับงบประมาณไปจนถึงกลางเดือนม.ค.
 ปีหน้า และจะมีการเพิ่มเพดานหนี้ ที่เพียงพอต่อความต้องการกู้ยืมของ
 รัฐบาลสหรัฐ อย่างน้อยที่สุดไปจนถึงกลางเดือนก.พ.57

*แต่นักวิเคราะห์ในต่างประเทศ มองว่า แผนการในการแก้ปัญหาดังกล่าว
 ไม่ได้สร้างความพอใจให้แก่ตลาดมากนัก เพราะเหมือนเป็นการซื้อเวลา
 ต่อไป และตลาดอาจจะเห็นความขัดแย้งของฝ่ายการเมืองสหรัฐอีกครั้ง
 ในเดือนม.ค. ซึ่งจะเป็นเรื่องยากที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับ
 ลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็ว ๆ นี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร
 ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.327 บาท

- *08.53 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.24/30 จาก 31.32/34 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.245/295 จาก 31.31/35 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 98.50/51 จาก 98.54 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3556/58 จาก 1.3566 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เข้านี้เปิดมาก็มีแรงขาย(ดอลลาร์) จากข่าวเมื่อคืนที่ดูเหมือนปัญหาของสหรัฐอเมริกาจะใกล้ได้ข้อยุติ แต่หลังจากนั้นก็เริ่มขึ้นมา(ดอลลาร์ฟื้นตัว) เพราะยังมีความไม่แน่นอนอยู่ ว่าโอบามาจะเห็นด้วยหรือเปล่า ก็ต้องรอความชัดเจนต่อไปก่อน" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า บาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นได้เล็กน้อย จากความหวังว่าสหรัฐจะสามารถแก้ปัญหาเพดานหนี้ได้ทันเส้นตายในวันพฤหัสบดีนี้ แต่ปัจจัยดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนอยู่เช่นกัน ทำให้การแข็งค่าของเงินบาท ยังอยู่ในกรอบที่จำกัด

อย่างไรก็ตาม ดิลเลอร์ มองว่า หากสหรัฐสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้จริง จะส่งผลดีต่อเงินบาท จากความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มการลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ของเฟด ที่น่าจะชะลอออกไปเป็นปีหน้า

เขา คาดว่าเงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านแรกอยู่ที่ 31.25 และถัดไปที่ 31.20 ส่วนแนวรับมองไว้ที่ 31.35

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้